

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẠ LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **8787** /UBND-VHTT
V/v phối hợp rà quét thông tin trên
mạng xã hội về công tác tiêm vắc
xin phòng dịch Covid-19 trên địa
bàn tỉnh Quảng Ninh

Hạ Long, ngày **21** tháng 9 năm 2021

Kính gửi:

- Các phòng ban, đơn vị thuộc Thành phố;
- UBND các xã, phường.

Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long nhận được văn bản số 1899/STTTT-TTBCXB ngày 17/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh về việc phối hợp rà quét thông tin trên mạng xã hội về công tác tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông nhận thấy truyền thông và dư luận nhân dân cơ bản hưởng ứng, tích cực ủng hộ và phối hợp tốt với các lực lượng chức năng để triển khai chiến dịch tiêm phòng vắc xin Covid 19 cho toàn dân. Tuy nhiên, vẫn có một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội đăng tải các hình ảnh, video kèm theo các chú thích thông tin bịa đặt gây lo lắng, hoang mang trong dư luận làm ảnh hưởng đến công tác triển khai tiêm phòng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 14/9, một số tài khoản như: **Nguyễn Đức Kim Long, Like cho VIỆT NAM** đã lợi sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ video clip có hình ảnh một người được đưa vào phòng cấp cứu và ghi thông tin mô tả là: “Tiêm vaccin Sinopharm tại Trường tiểu học Lê Lợi TP Uông Bí”. Sau đó, nhiều tài khoản khác trên Facebook cũng đã chia sẻ lại clip này, khiến cho nhiều người dân hoang mang lo lắng. Các cơ quan chức năng của Tỉnh đã xác minh thông tin và triển khai các hình thức phản bác thông tin, đăng tải rộng rãi trên hạ tầng truyền thông của Tỉnh để cảnh báo người dân không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng gây lo lắng, hoang mang trong dư luận.

Để đảm bảo sự đồng thuận trong Nhân dân, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác tiêm vắc xin phòng dịch an toàn, hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu các phòng ban trực thuộc, UBND các xã, phường, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền để người dân nắm biết, chủ động khai thác các thông tin tiêm vắc xin phòng dịch Covid - 19 tại các kênh thông tin của chính thống của tỉnh tại Cổng Thông tin Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ <https://covid19.quangninh.gov.vn>; và một số trang fanpage: Trang **DDCI Quảng Ninh** của tỉnh Quảng Ninh, Fanpage của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh địa chỉ: <https://www.facebook.com/kiemsoatbenhtat.quangninh>; Fanpage của Trung

tâm Truyền thông tỉnh tại địa chỉ:
<https://www.facebook.com/truyenthongquangninh>).

2. Tăng cường nắm bắt dư luận, rà quét, kiểm soát thông tin trên mạng xã hội về công tác tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 tại địa phương.

Trong trường hợp phát hiện các thông tin sai sự thật, tin đồn, bịa đặt gây hoang mang, lo lắng, gây khó khăn cho công tác tiêm phòng nói riêng, công tác phòng, chống dịch nói chung... đề nghị phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương, thông báo cho phòng Văn hóa và Thông tin (*đồng chí Đỗ Lan Hương, Chuyên viên, SĐT 0389968338*) để tổng hợp, phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời xử lý.

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân Thành phố Hạ Long, Văn phòng HĐND và UBND Thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT UBND TP (B/c);
- Như trên;
- Lưu VT, VH TT.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nhữ Đình Tùng